

Lan tỏa phong trào khuyến học

Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người, mọi người học tập là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng. Tại Thái Bình, ở đâu có phong trào khuyến học, khuyến tài tốt thì ở đó việc tổ chức dạy, học trong và ngoài nhà trường gặp nhiều thuận lợi.

Câu tục ngữ "tiếng lành đồn xa" thật đúng với gia đình ông Lê Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Mận ở thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân (Kiến Xương). 2 người con lớn của ông bà đều tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, có việc làm ổn định con cháu con trai út luôn là một trong những học sinh dẫn đầu lớp, trường. Dù ở bậc học nào, các con của ông bà cũng là học sinh tiêu biểu, đại diện cho học sinh trong trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do huyện, tỉnh tổ chức hàng năm, mang về thành tích cao. Ông Tùng chia sẻ: Để con có thành tích học tập tốt, gia đình và nhà trường phải có sự phối hợp chặt chẽ. Gia đình chúng tôi thường xuyên trao đổi với thầy cô để kịp thời uốn nắn con về ý thức học tập ở nhà cũng như trên lớp. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên nói chuyện, động viên, khích lệ con học tập. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cùng với gia đình ông Lê Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Mận, ở xã Minh Tân còn rất nhiều gia đình học tập tiêu biểu. Phong trào thi đua học tập ngày càng phát triển, lan rộng, tạo thành khí thế sôi nổi trong toàn xã. Với phương châm mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội khuyến học, Đảng bộ xã Minh Tân đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhờ thế, chất lượng giáo dục của xã ngày càng được nâng lên.



Ông Nguyễn Thanh Cẩm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Hoá).

Bên cạnh các hoạt động khen thưởng học sinh, giáo viên hiếu học, nhiều trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ở cấp xã, nhiều thư viện, tủ sách của hội khuyến học các cấp, tạo sự lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, sáng tạo trong phong trào khuyến học, khuyến tài để góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

(Ông Nguyễn Thanh Cẩm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh)

trong học tập. Ông Nguyễn Thanh Cẩm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Những năm gần đây, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã và đang trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Tính đến tháng 4/2018, toàn tỉnh tặng 106 ban khuyến học, 218 chi hội khuyến học với 39.536 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 557.171 hội viên, đạt 29,3% dân số. Đội ngũ cán bộ khuyến học

nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín và trách nhiệm cao, có kinh nghiệm vận động quần chúng. Nhờ thế, những năm qua, hội khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập định lập kế hoạch triển khai, nhân rộng và đánh giá, công nhận các danh hiệu "Gia đình hiếu học", "Đông họ học tập", "Cộng đồng học tập".

Công tác xây dựng quỹ khuyến học cũng được các

cấp hội quan tâm. Tính đến cuối năm 2017, quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 142 tỷ đồng, trong đó riêng Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng. Phong trào nuôi heo khuyến học phát triển mạnh ở tất cả các huyện, thành phố. Từ phong trào này, quỹ khuyến học của các gia đình đạt gần 48 tỷ đồng. Từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2018, toàn tỉnh khen thưởng 171.486 lượt học sinh, giáo viên nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học giỏi 11.188 suất quà trị giá gần 4 tỷ đồng. Nhờ có nguồn quỹ này đã kịp thời động viên học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt, là nguồn động lực to lớn đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thôi thúc các em vươn lên thực hiện ước mơ đến trường.

ĐANG ANH

Thời gian qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh luôn nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo gương Bác để quán chúng noi theo, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đảng bộ Viện KSND tỉnh có 61 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Hầu hết đảng viên đều giữ chức danh pháp lý trong công tác, thường xuyên tiếp xúc với các hiện tượng tiêu cực của xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ Viện KSND tỉnh coi trọng, xác định đây là việc làm thường xuyên, sâu rộng, là điều kiện tốt để giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực, song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Đảng ủy thường xuyên chú trọng tuyên truyền các nội dung cụ thể của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, hàng quý, căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng ủy thống nhất lựa chọn chủ đề với các nội dung, yêu cầu cụ thể để triển khai đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện như: "Kỷ cương và trách nhiệm"; "Công tâm và bản lĩnh"; "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ"; "Gương mẫu, nói đi đôi với làm"... Bên cạnh đó, Đảng ủy tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu và tham dự đầy đủ, nghiêm túc các giờ học chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập, nghiên cứu, các chi bộ thảo luận, viết thu hoạch theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó noi gương thực hiện. Hàng tháng, Đảng ủy chỉ

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HỌC VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC



Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên chú trọng tuyên truyền các nội dung cụ thể của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

đạo các chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên tự liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao và thực tế cuộc sống hằng ngày thực hiện ít nhất một việc làm cụ thể "làm theo" gương Bác sau đó báo cáo chi bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Từng đảng viên kiểm điểm, báo cáo kết quả thực hiện việc làm đã đăng ký trước chi bộ vào kỳ sinh hoạt của tháng tiếp theo. Chi bộ thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký của đảng viên; chỉ rõ việc đã làm được, chưa làm được để rút kinh nghiệm cũng như tìm ra biện pháp khắc phục. Hàng năm, chi bộ, Đảng bộ thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân đều gắn với kết quả học tập và làm theo gương Bác; đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát và kết quả thực hiện việc "làm theo" mà đảng viên đã đăng ký.

Theo đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh: Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. 100% cán bộ, đảng viên có đạo đức tốt; lối sống giản dị, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết và thực hiện nghiêm những điều đảng viên, kiểm sát viên không được làm. Không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm kỷ luật kỷ pháp. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đều nêu cao tinh thần phong, gương mẫu, thực sự nêu gương để cán bộ, quần chúng học tập và làm theo. Nhờ vậy, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan được triển khai thực hiện thắng lợi. Hai năm liền (2016 và 2017), Viện KSND tỉnh được Viện KSND tối cao tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc"; Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng "Đảng

ANH ĐÀO

bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua; các đoàn thể đều được cấp trên khen thưởng. Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề do đảng ủy cấp trên tổ chức; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tổ chức học tập, nghiên cứu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối với các tập thể, cá nhân; đồng thời, coi trọng việc động viên, nhắc nhở, phê bình để cán bộ, đảng viên kịp thời tiếp thu, thực hiện. Chú trọng việc đấu tranh phê bình, nhắc nhở trong tập thể lãnh đạo trước để tạo ra một tập thể lãnh đạo tiên phong, gương mẫu. Kiểm điểm, đánh giá đúng mức, nghiêm túc những việc đã làm được, chưa làm được để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình học và làm theo gương Bác.

Trong không khí sôi nổi, hơn 100 thí sinh đến từ trung tâm y tế 8 huyện, thành phố đã sẵn sàng tinh thần cũng như kiến thức của mình để trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, năng khiếu. Đây là những đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ các cuộc thi cấp xã, cấp huyện để tham gia hội thi cấp tỉnh. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện hết tài năng của mình trong việc dàn dựng các tiểu phẩm: kịch, chèo, dân ca, ca trù... với các nội dung về tác hại của thuốc lá, thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản chỉ đạo thực thi Luật. Bằng hình thức sân khấu hóa, các tuyên truyền viên đã mang đến hội thi những câu chuyện đời thường, chuyển tải những nội dung thông điệp. Việc tuyên truyền về các loại thuốc lá, tác hại của thuốc lá, quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn liền với thực tế đời sống một cách dễ hiểu, gần gũi, sâu sắc nhất, mang lại những tiếng cười vui vẻ cho khán giả và mang ý nghĩa sâu sắc. Tuyên truyền viên Nguyễn Thị Thanh Hoa, đội thi Trung tâm Y tế thành phố sau khi hóa thân vào nhân vật trong tiểu phẩm "Bố đã hiểu ra" hào hứng cho biết: Tiểu phẩm đội chúng tôi mang đến hội thi với nội dung tập trung vào việc các tuyên truyền viên đã thường xuyên tìm mọi cách phối hợp với người vợ, người mẹ trong các gia đình để cùng tuyên truyền, phân tích, động viên giúp người thân của họ hiểu về tác hại của thuốc lá và tiến tới nói không với thuốc lá. Với tinh



Ảnh tượng từ một hội thi

Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã tổ chức hội thi "Tuyên truyền viên giỏi phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018". Hội thi lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Bình và cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới cộng đồng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tiến tới xây dựng một xã hội lành mạnh, không khói thuốc.



thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và sau hội thi chúng tôi tiếp tục trở thành những tuyên truyền viên tích cực của ngành Y tế trong công cuộc vận động người dân thực hiện nghiêm túc Luật

Phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng việc hướng ứng phong trào cơ quan, đơn vị, địa phương nói không với thuốc lá...

Sôi nổi, phấn khởi, đầy tự tin là những gì có thể cảm nhận được từ các thí sinh và hàng nghìn cổ động viên tham gia hội thi. Đây là cơ hội để các thí sinh rèn luyện, trau dồi kỹ năng tuyên truyền miệng, nâng cao trình độ, góp phần vào

việc xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, không khói thuốc, đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống. Tuyên truyền viên Bùi Đình Chung, đội thi Trung

tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Tham gia hội thi, tôi được học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền thực hiện các văn bản, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó bổ sung kiến thức, kỹ năng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương ngày càng tốt hơn... Mỗi đội thi có một cách thể hiện khác nhau nhưng đội nào cũng tuyên truyền rất hay và ấn tượng, sâu sắc. Trong những năm qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả và thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và có nhiều nỗ lực trong việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó đã góp phần xây dựng được nhiều cơ quan, đơn vị địa phương điển hình trong phong trào. Để có được kết quả trên là do có đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở có kiến thức, kỹ năng và tích cực vận động cán bộ, nhân dân thay đổi từ nhận thức đến hành vi trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, làng không khói thuốc lá. Việc thực hiện nói không với thuốc lá được gắn liền với các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể; được đưa vào hương ước, quy ước thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa.

Ông Phan Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Hội thi được tổ chức ở cả 3 cấp với mong muốn sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cán

tâm Y tế các cấp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Hầu hết các đội đã nỗ lực hết sức để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan vừa đấu tranh từ thời gian, công sức, tâm huyết cho các phần dự thi... Để nói không với thuốc lá, cần tuyên truyền nhiều, nhắc đi nhắc lại nhiều lần và đa dạng về phương tiện và hình thức. Sân khấu hóa là hình thức được chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã, đang thực hiện hiệu quả và sẽ tiếp tục được triển khai. Với thông điệp đầy mạnh mẽ tuyên truyền và thực hiện "Xây dựng môi trường không khói thuốc" vì sức khỏe của tất cả mọi người, hội thi sẽ có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng của đội ngũ tuyên truyền viên được nâng cao. Không chỉ các thí sinh, mỗi khán giả tham gia hội thi và mỗi chúng ta hãy là những tuyên truyền viên tích cực mang thông tin đến cho người thân, bạn bè để phong trào nói không với thuốc lá trở thành một nếp sống văn minh của xã hội. Mỗi gia đình cần bộ y tế là mô hình điển về thực hiện phong trào nói không với thuốc lá để bảo vệ bầu không khí trong lành, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Là những điển hình không chuyên nhưng các đội đã nỗ lực hết sức, chuyển tải những thông điệp rất thiết thực, ý nghĩa dưới hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền phòng,

HOÀNG THIA (Trung tâm TT-GDSC tỉnh)